

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือช่วยเหลือผู้ประสงภัยพิบัติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (5,156 คน) (40,235,600 บาท / ปี)	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (580) , (348,000 / ปี)	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (6 คน) (36,000 / ปี)	- เพื่อเป็นการดูแลบรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยเอดส์
4	โครงการจัดทำทะเบียนประวัติผู้สูงอายุและพิการ (5,736 คน)	- เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้สูงอายุและพิการของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
5	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	- เพื่อให้การช่วยเหลือต่อประชาชนที่ประสบภัย
6	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	- เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างบูรณาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม	- เพื่อเพิ่มประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2	โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	- เพื่อติดตั้งป้ายชื่อชุมชนและป้ายประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกชุมชน
3	โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุวัดสุวรรณดาราราม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ
4	โครงการเทศบาลพบประชาชน	- เพื่อให้ผู้นำชุมชนพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ - เกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน - เพื่อได้ทำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับข่าวสาร / ข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
5	ครอบครัวอบอุ่น (กิจกรรม ปี งบประมาณ)	- หาทางสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยเด็ก เยาวชนกลุ่ม

6	57 สนับสนุนครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่สวนสมเด็จฯ) แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในเขตเทศบาล ฯ (10 แห่ง)	เสี่ยงในชุมชนต่าง ๆ เน้นครอบครัวที่มีประวัตินิยามเสฟ ติดและการใช้ความรุนแรง - สร้างวิสัยทัศน์ให้ผู้นำชุมชนแออัด
7	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสร้างความ เข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้รับความรู้ ประสบการณ์เพิ่มเติม
8	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน	- นำกลุ่มสตรีให้มีศักยภาพและเกิดความร่วมมือ
9	โครงการเงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาล นครพระนครศรีอยุธยา(เครือข่าย64	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการกิจกรรม เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลฯ
10	ชุมชน) โครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน	- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำเสนอกิจกรรมโครงการที่ สะท้อนปัญหาของชุมชนตัวเอง

2.2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
1	เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร(การจัดตลาดน้ำ)	- เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ที่ว่างงานและรายได้ไม่พอรายจ่าย
2	ส่งเสริมอาชีพในชุมชน	- เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ที่ว่างงานรายได้ไม่พอ
3	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน	- เพื่อสนับสนุนชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ได้มีแหล่ง กระจายสินค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
1	ประกวดภาพถ่ายย้อนยุคคลองประวัติศาสตร์ คลองมะขามเรียง , มหาไชยคลองท่อ , คลองสวนพลู , คลองสระบัว ฯลฯ	- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญ
2	ประกวดดนตรีไทย	- เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านให้ ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น - ส่งเสริมบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์
-----	---------	--------------

1	การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2	โครงการจัดทำแผนชุมชน	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาชุมชน
3	โครงการเผยแพร่งานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	- เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐจัดให้ในด้านสวัสดิการสังคม